
Stjórnarfundur UMSB 17. Febrúar 2015 

í Borgarnesi 

Mætt eru: Sigurður sambandsstjóri, Aðalsteinn, Pálmi og Sólrún Halla 

1. Formaður setur fundinn 

 

2. Formaður ber undir atkvæði fundargerð síðasta stjórnarfundar 

Undirritun fundargerðar frestað fram að næsta fundi sökum fjarveru stjórnarmanna. 

 

3. Undirbúningur fyrir sambandsþing UMSB 

 

a) Tillögur stjórnar 

1. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. 
Mars 2015 samþykkir að leggja fram ályktun til UMFÍ um að leggja niður prentútgáfu Skinfaxa. 

Bókun: 93. Sambandsþing... samþykkir að leggja fram ályktun til UMFÍ um að leggja niður 
skylduáskrift Skinfaxa.  

2. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2015, sbr. þingskjal 1. 

3. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að félagaskattur verði 450 kr. á hvern skattskyldan félaga fyrir árið 2015. 

4. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að þakka Sveitafélaginu Borgarbyggð samstarfið og stuðninginn á liðnu ári. 

5. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 þakkar styrktaraðilum fyrir veittan stuðning á liðnu ári. 

6. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að Val á fulltrúa í valnefnd fyrir íþróttamann ársins 

 Bókun: 93. Sambandsþing... samþykkir að tilnefna X í valnefnd fyrir útnefningu Íþróttamanns 
Borgarfjarðar. 

7. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að Kjósa stjórn afreksmannasjóðs 

 Bókun: 93. Sambandsþing... kýs X, Y og Z í  stjórn afreksmannasjóðs 

8. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að stofna nefnd til að skoða markmiðin 

 Bókun: 93. Sambandsþing... samþykkir fyrirliggjandi stefnu UMSB samkvæmt þingskjali 2 .  
Bókun 2: 9. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu 
Logalandi 7. Mars 2015 samþykkir að fela stjórn UMSB að leggja fram endurskoðuð 
framtíðarmarkmið á formannafundi haustið 2015.  

 

 



Nýjar tillögur: 

10. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 staðfestir inngöngu Dansíþróttafélags Borgarbyggðar í UMSB. 

11. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 staðfestir inngöngu Mótorsportfélags Borgarfjarðar í UMSB.  

12.  93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að tilnefna X á íþróttaþing ÍSÍ.  

13. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að færa Golfklúbb Húsafells á lista yfir óvirk aðildarfélög.  

14. 93. Sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í Félagsheimilinu Logalandi 7. Mars 
2015 samþykkir að fela stjórn sambandsins að sækja um viðurkenninguna Fyrirmyndar 
héraðssamband ÍSÍ. 

b) Uppstillinganefnd 

Þarf að finna einstaklinga í ritara, vararitara, meðstjórnanda og varameðstjórnanda. 

Uppstillinganefnd ræðir við núverandi stjórn Afreksmannasjóðs um áframhaldandi 

stjórnarsetu. Ef einhver vill ekki gefa kost á sér áfram þá þarf uppstillinganefnd að finna 

nýja einstaklinga til þess að taka að sér stjórnarsetu.  

c) Starfsfólk þingsins 

Pálmi ræðir við Ungmennafélag Reykdæla um að finna tvo ritara og einn forseta 

þingsins.  

d) Tímasetning þingsins 

Sambandsþing hefst kl. 10 í Logalandi.  

4. Önnur mál 

a) UMFÍ óskar eftir tillögum til þess að veita starfsmerki UMFÍ. Tillögur stjórnar: 

Guðjón Guðmundsson UMFR 

Stefan Logi Haraldsson Hestamannafélagið Skuggi 

Kristín Gunnarsdóttir UMFD og stjórn UMSB 

b) Aðalsteini finnst stjórn UMSB þurfa að senda frá sér ályktun um ráðningar starfsmanna í 

Félagsmiðstöðvarnar í Borgarbyggð sökum umfjöllunar í Skessuhorni og á samfélagsmiðlum. 

Pálmi fór á fund með Kolfinnu sveitarstjóra og henni fannst ekki mikilvægt að Borgarbyggð 

myndi svara þessu opinberlega. Að það borgi sig ekki að halda umræðunni uppi.  

Bókun: Stjórn UMSB sendir ályktun á sveitastjórn Borgarbyggðar um aukna kynningu fyrir 

íbúa sveitafélagsins: 

„Stjórn UMSB samþykkti á fundi sínum þriðjudaginn 17. febrúar áskorun á Sveitafélagið 

Borgarbyggð að skýra fyrirkomulag æskulýðs- og tómstundamál betur fyrir íbúa 

sveitafélagsins“ .  

Pálmi lætur greinagerð fylgja með ályktuninni.  



c) Aðalsteinn vildi vita nánar um Skallagrímsvöllinn og samkomulag um viðhald. Pálmi sagði 

okkur frá samkomulagi sem hann er að vinna með Haraldi Má Stefánssyni um viðhald 

íþróttavallanna fjögurra: Skallagrímsvöll, og íþróttavelli á Kleppjárnsreykjum, Varmalandi og 

á Hvanneyri.  

d) Aðalsteinn spyr út í fjármál Golfklúbbs Borgarness, hvort að það hafi komið eitthvað inn á 

borð til okkar. Pálmi segir að bankinn sé ekki búinn að svara Golfklúbbnum um hvort þeir vilji 

gera eitthvað fyrir félagið til þess að leysa fjármálavanda GB.  

5. Næstu stjórnarfundir 

Undirbúningsfundur fyrir sambandsþing mánudaginn 2. mars í Borgarnesi kl. 20 

 

Fundi slitið kl. 22:45 

Sólrún Halla ritaði  

 


